

Ngân hàng đẩy mạnh cho vay giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất

Dịch Covid-19 dẫn được kiểm soát đã từng bước thúc đẩy nhu cầu vốn hồi phục trở lại. Do đó, các ngân hàng đưa ra nhiều gói vốn ưu đãi để cùng doanh nghiệp khôi phục hoạt động, nối lại chuỗi đứt gãy do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trọng Triết

Tín dụng tăng đầu năm

Nhu cầu vốn khôi phục trở lại sau khi dịch bệnh dần được kiểm soát đẩy dư nợ tín dụng tăng trong những tháng đầu năm và kỳ vọng cả năm 2022 tăng 14%. Việc tiếp thêm vốn ưu đãi vào thị trường sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp khôi phục và bắt nhịp với điều kiện “bình thường mới”.

Nhằm khơi thông dòng chảy tín dụng, Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Nam Á đã ký kết hợp tác chiến lược với Nam Miền Trung Group để xây dựng chuỗi giá trị ngành tôm Việt Nam lên đến 30 nghìn tỷ đồng trong giai đoạn 2022 - 2025. Đây là một trong những

chương trình hướng đến lĩnh vực thủy sản lớn nhất trong năm 2022 của Ngân hàng Nam Á, góp phần phát triển ổn định ngành tôm và nâng cao lợi thế cạnh tranh của tôm Việt Nam và ngành thủy sản trong tình hình mới thời kỳ hậu Covid-19. Các hoạt động sản xuất cải thiện, xuất khẩu đạt kỷ lục năm 2021 và khu vực dịch vụ, trong đó có du lịch, hàng không... bắt đầu hồi phục mạnh mẽ. Vì thế, hoạt động tín dụng của ngành Ngân hàng cũng dần cải thiện khi sức cầu về vốn của khách hàng tăng trở lại, do đó, Ngân hàng Nam Á từng bước cung ứng vốn giá rẻ hỗ trợ doanh nghiệp.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng có chương trình ưu đãi

tín dụng dành cho khách hàng cá nhân với tổng quy mô lên tới 200 nghìn tỷ đồng, lãi suất linh hoạt chỉ từ 5%/năm. Gói tín dụng triển khai đến khi hết quy mô gói nhằm giúp khách hàng phát triển kinh doanh, vay tiêu dùng, thích ứng với cuộc sống “bình thường mới”. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) công bố gói tín dụng tiêu dùng trị giá 25 nghìn tỷ đồng, cho vay vốn với lãi suất 7,5%/năm qua hình thức phát hành thẻ, nhằm hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh.

Ngoài ra, Ngân hàng TMCP An Bình dành hạn mức lên đến 4.500 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi từ 7,29%/năm trong 12 tháng đầu cho các hồ sơ vay có kỳ hạn từ 24 tháng trở lên. Với khách hàng có mức vay 5 - 10 tỷ đồng, lãi suất sẽ được giảm thêm 0,3%/năm, nếu trên 10 tỷ đồng, sẽ giảm thêm 0,5%/năm. Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) cấp hạn mức tín dụng tín chấp đến 500 triệu đồng/khoản vay đối với các nhà xuất khẩu; lãi suất cho vay bằng ngoại tệ chỉ từ 2,5%/năm, bằng VND là 5,5%/năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến hết tháng 3/2022, thị trường tiền tệ, tín dụng tương đối ổn định. Mức tăng trưởng tín dụng quý I/2022 đạt 5,04%. Dư nợ tín dụng bứt phá ngay từ những tháng đầu năm cho thấy dòng vốn đã



khai thông, khả năng phục hồi của doanh nghiệp sau dịch khá tích cực. Dự nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được dự báo tăng 5,3% trong quý I/2022 và tăng 14,1% trong năm 2022, điều chỉnh giảm nhẹ so với mức dự báo 14,3% tại kỳ điều tra trước của NHNN. Tăng trưởng tín dụng sẽ linh hoạt hơn để hỗ trợ nền kinh tế.

Đẩy mạnh cho vay nhưng phải kiểm soát được nợ xấu

Mặc dù chịu áp lực từ xu hướng thu hẹp nói lỏng tiền tệ, tăng lãi suất trên toàn cầu, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, duy trì nguồn vốn chi phí thấp để tổ chức tín dụng (TCTD) có điều kiện giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng phục hồi hoạt động sản xuất - kinh doanh. Ngoài ra, NHNN cũng chỉ đạo các TCTD chủ động cân đối khả năng tài chính để áp dụng lãi suất cho vay hợp lý; triệt để tiết giảm chi phí hoạt động, không thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2022, tập trung mọi nguồn lực để giảm lãi suất cho vay hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục yêu cầu TCTD cân đối nguồn vốn, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tín dụng tiêu dùng với mức lãi suất hợp lý; tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Bên cạnh đó, các TCTD cũng cần kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông...; thực hiện cho vay bằng ngoại tệ theo chủ trương của

Chính phủ và NHNN về hạn chế tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế.

Về tỷ giá, NHNN điều hành linh hoạt theo hướng công bố tỷ giá trung tâm biến động linh hoạt hằng ngày phù hợp diễn biến thị trường trong và ngoài nước, cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ. Nhìn chung, thị trường ngoại tệ trong nước hoạt động ổn định, thanh khoản thị trường diễn ra bình thường, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, những tháng đầu năm 2022, các TCTD đã tiếp tục cơ cấu nợ, miễn giảm và hạ lãi suất, cho vay mới lãi suất thấp với hàng triệu khách hàng. Theo đó, các ngân hàng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho khoảng 752 nghìn khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với dư nợ trên 280 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, các ngân hàng đã miễn, giảm, hạ lãi suất cho trên 2,2 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch với dư nợ đạt hơn 3,8 triệu tỷ đồng.

Năm 2022, chính sách tiền tệ sẽ được điều hành chủ động, linh hoạt; phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác hỗ trợ phục hồi kinh tế, đồng thời chú trọng kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đó, NHNN khuyến khích TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí để phân đầu giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; không nói lỏng điều kiện cấp tín dụng, kiểm soát chặt chẽ cho vay ngoại tệ, tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Tăng cường quản lý nhà nước về tiền tệ - tín dụng

Một trong những vấn đề cần quan tâm của ngành Ngân hàng là nợ xấu, bởi nợ xấu làm giảm thậm chí mất lãi, mất vốn của các ngân hàng thương mại (NHTM), gây ra những tác động tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng, trong khi tín dụng là tiền đề của lợi nhuận; dòng chảy tín dụng còn là “dòng máu” của nền kinh tế. Để giảm những ảnh hưởng tiêu cực của nợ xấu, các NHTM vẫn cần tập trung xử lý nợ xấu, trên cơ sở tiết giảm chi phí, tăng lợi nhuận, trích lập dự phòng rủi ro, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ nợ xấu.

Mặc dù vậy, để phục hồi sản xuất và đời sống, Nhà nước đã đưa ra gói hỗ trợ 350 nghìn tỷ đồng trong 2 năm, trong đó có gói 40 nghìn tỷ cấp bù lãi suất. Tín dụng theo định hướng năm 2022 sẽ tăng 14%. Tín dụng tăng sẽ góp phần hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, tăng tốc độ sản xuất - kinh doanh, nhưng cũng sẽ làm lạm phát tăng, quy mô tuyệt đối tín dụng tăng, tỷ lệ nợ xấu không tăng, thậm chí có thể giảm, nhưng nợ xấu tuyệt đối sẽ tăng.

Do tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đã làm giảm khả năng tài chính, giảm nhu cầu mua tài sản, mua khoản nợ của các đối tác; nhiều nhà đầu tư có tâm lý e ngại, không dám mua tài sản vì sợ rủi ro... Trong khi đó, Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu sắp hết hiệu lực. Do vậy, cần khẩn trương ban hành Luật Xử lý nợ xấu để vừa bảo đảm mức độ cao của pháp luật, vừa bảo toàn tính liên tục của các giải pháp xử lý nợ xấu